



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการประจำวิทยาเขต ประเภทคณาจารย์ประจำ
และประเภทสายสนับสนุนวิชาการ

เรื่อง การคัดเลือกกรรมการประจำวิทยาเขต ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรรมการประจำวิทยาเขต ประเภทคณาจารย์ประจำและ
ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการประจำวิทยาเขต ทั้ง ๒
ประเภทดังรายละเอียดตามประกาศเรื่องการรับสมัคร แล้วนั้น

ปรากฏว่า มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการประจำวิทยาเขต ประเภทสายสนับสนุน
วิชาการ ทั้งสิ้น ๒ ท่าน ได้แก่

๑ นางสาวโสภณา คุณุทัย

๒ นายสิทธิศักดิ์ ผาใต้

ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรรมการประจำวิทยาเขตฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร
ตามที่กำหนดไว้ในประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขต
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานสาย
สนับสนุนวิชาการปฏิบัติในหน่วยงานในสังกัดวิทยาเขตนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า สามปี และจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
บริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ รองผู้อำนวยการ หัวหน้า
สำนักงานวิทยาเขต หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกอย่างอื่นที่ฐานะเทียบเท่าคณะที่มีสถานที่ดำเนินการตั้งอยู่ในวิทยา
เขต ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยรองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาเขต และให้รวมถึงหัวหน้า
หน่วยงานหรือผู้แทนของหน่วยงานที่มีสถานที่ดำเนินการนอกที่ตั้งของหน่วยงานซึ่งอยู่ในวิทยาเขตนั้น หัวหน้า
ภาควิชา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ / สถาบัน / สำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย หรือตำแหน่งบริหารอื่นที่
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานจัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน

ดังนั้น จึงมีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการประจำวิทยาเขตประเภทสนับสนุน
วิชาการ เพียง ๑ ราย เนื่องจากผู้สมัครในลำดับที่ ๑ ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและพัฒนาองค์กร สังกัดงาน
บริหารและพัฒนาองค์กร สำนักงานเลขานุการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ในกรณีนี้คณะกรรมการดำเนินการ
คัดเลือกกรรมการประจำวิทยาเขตฯ จึงพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครในลำดับที่ ๒ เป็นกรรมการประจำวิทยาเขตประเภท
สายสนับสนุนวิชาการ โดยไม่มีการหย่อนบัตรคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่ได้กำหนดไว้ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร ทรัพยากรมนุษย์และยุทธศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการประจำวิทยาเขต